

การศึกษานิวซีแลนด์ ชวนเยาวชนเปิดประสบการณ์ใหม่ ไอเดียใหม่ เริ่มต้นที่นิวซีแลนด์ New Experiences, New Ideas, New Zealand

การศึกษานิวซีแลนด์ ภายใต้สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าสู่เออีซี จึงจัดโรดโชว์ “นิวซีแลนด์ อิงลิช อินสไปเรชั่น” ประเดิมที่โรงเรียนสตรีวิทยาเป็นแห่งแรก

นางสาวเกวลิน เลิศศรีศรีมีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้านการศึกษา ประเทศไทย การศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ทุกปีเราจะจัด นิทรรศการการศึกษา นิวซีแลนด์ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยนักเรียน นักศึกษาผู้ปกครองและผู้สนใจจะ



ได้ทราบข้อมูลอย่างละเอียดว่าทำไมนิวซีแลนด์จึงเป็น

หนึ่งในจุดหมายทางการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดยมีนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน นี้ เวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซอรادتัน แกรนด์ สุขุมวิท

“ก่อนจะถึงงาน เราจึงได้จัดโรดโชว์ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพฯ อาทิ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว. พร้อมกับเข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายโรงเรียน English Program เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่น้องๆ และชวนน้องที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศไปร่วมค้นหาข้อมูลและค้นพบตัวตนที่แท้จริงได้ทั้งงานนี้” นางเบญญาภา คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา



กล่าวว่า “โรงเรียนสตรีวิทยาพยายามให้ทุกคนเห็นความสำคัญเรื่องภาษาอังกฤษ ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ นิทรรศการ ตลอดจนมีนโยบายว่าคุณครูจะต้องได้รับการพัฒนาภายในโรงเรียนโดยคุณครูชาวต่างประเทศ นโยบายสำคัญอีกอย่างคือให้นักเรียนและบุคลากรได้มีโอกาสได้ไปเจอสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ

ภาษาและสัมผัสสถานการณ์จริง เช่นอังกฤษ ลิงคโปรนิวซีแลนด์ เพื่อเกิดการใช้จริงและใช้บ่อย ๆ สำหรับกิจกรรม “นิวซีแลนด์ อิงลิช อินสไปเรชั่น” ที่มาจัดในครั้งนี้ มีประโยชน์มากสำหรับเด็ก เพราะเด็กจะได้ฝึกภาษา อีกทั้งได้ความรู้กว้างขึ้นจากการเรียนในตำรา ทำให้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี และทางโรงเรียนยังคงมีโอกาไปได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนในนิวซีแลนด์แล้ว เห็นได้ว่ามีสภาพของโรงเรียนที่น่าเรียนมาก มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเหมาะกับการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอย่างมาก”

เต-ศุภจัน กลิ่นสุวรรณ พิธีกรและผู้ประกาศชื่อดัง กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เห็นได้ว่าเด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดีมากขึ้น กล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าเด็ก Open ก็จะทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้น สำหรับบทบาทภาษาอังกฤษในปัจจุบันมองว่าภาษาอื่นเป็นเหมือนอาหารเสริม แต่ภาษาอังกฤษเป็นอาหารหลัก เพราะเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษก็คือภาษาราชการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งคือไปอยู่ในบริบทแวดล้อมที่ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ เช่นการไปศึกษาต่อต่าง

ประเทศ เพราะจะทำให้ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ 1 คาบหรือ 1 วันอีกต่อไป แต่เป็นช่วงหนึ่งช่วงชีวิตที่จะทำให้ขยับขยายองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ด้วยโดยไม่ต้องไปเน้นภาษาอังกฤษมากเพราะเกิดการเรียนอยู่ตลอดเวลา และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว สำหรับนิวซีแลนด์มองว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยมาก ทั้งเรื่องภัยธรรมชาติและอาชญากรรม เป็นทางเลือกที่ดีที่น่าสนใจสำหรับคนที่จะไปศึกษาต่อและใช้ชีวิตได้อย่างดี

นำเพชร-เมธพร สัจจาโรดม ชั้น ม.2 โรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้กับจัดโรดโชว์ครั้งแรก

ประทับใจทอล์คโชว์มากที่สุดเพราะชื่นชอบพิธีกรเป็นพิเศษ ทำให้รู้สึกว่าการเรียนรู้อังกฤษไม่ใช่ยากและน่าสนุกกว่าภาษาอื่น ๆ สำหรับกิจกรรมตามมูมต่าง ๆ ทำให้ได้มีข้อมูลมากขึ้นสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศและเรื่องของการเตรียมพร้อมที่ดี สำหรับตนสนใจนิวซีแลนด์เป็นพิเศษ เพราะเพิ่งไปเรียนซัมเมอร์ที่ Kaikorai Valley Clooee ทางเกาะใต้มาเมื่อต้นปี รู้สึกประทับใจครูอาจารย์และเพื่อน ๆ ตลอดจนผู้คนที่เป็นมิตรมาก นิวซีแลนด์มีบ้านเมืองที่สะอาด ความปลอดภัยสูงและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี คิดว่าจะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ในช่วงมัธยมปลายด้านการแพทย์ต่อไป

อಾಯ-เปมิกา คงทน ชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา

กล่าวว่า เมื่อพูดถึงนิวซีแลนด์ทำให้นักถึงที่รักก็ All Black เพราะชอบดูกีฬานี้มาก ตอนอยู่ป.5เคยไปเรียนที่นิวซีแลนด์ที่โรงเรียน Tekuiti high School ทางเกาะเหนือ สิ่งที่ได้คือเพื่อนใหม่ ความมั่นใจกล้าแสดงออก และได้ภาษาอังกฤษกลับมามากเพราะต้องพูดกับโฮสต์แอฟมีลีทุกวัน ตอนนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญมาก เพราะเราควรสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้มาช่วยเสริมเรื่องภาษาอังกฤษมากและได้ความรู้อื่น ๆ อีกหลายอย่าง ส่วนตัวชอบวิชาภาษาอังกฤษ และอยากเป็นแอร์โฮสเตสเพื่อจะได้คุยกับผู้คนมากมาย ได้ประสบการณ์และท่องเที่ยวทั่วโลก

